

ลูกจ้างเห ! ประกันสังคมเพิ่มวงเงินรักษาเป็น 1 ล้านบาท

● นำเสนอเมื่อ 27 ก.พ. 2558

ข่าวดีของลูกจ้างที่มีประกันสังคม หากเจ็บป่วย หรือเกิดอันตรายจากการทำงาน
จะได้วงเงินการรักษาเพิ่มเป็น 1 ล้านบาท บังคับใช้แล้ว !



สำนักงานประกันสังคม

“ประกันสังคม เพิ่มค่ารักษาให้ลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงาน เบิกได้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท”

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ประกาศเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีลูกจ้างเจ็บป่วย หรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกจ้างให้ได้รับการรักษาที่ดี

กฎกระทรวงฉบับใหม่ได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น หากในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงไม่เพียงพอ สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลใหม่ เพื่อเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาล เป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความเห็นคณะกรรมการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และหากลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ป่วยใน มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และบริการทั่วไป ให้นายจ้างจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวเท่าที่จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวันละ 1,300 บาท

ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ได้มีผลบังคับกรณีลูกจ้างประสบอันตรายที่เกิดขึ้นหรือกรณีลูกจ้างเจ็บป่วย ซึ่งเริ่มต้นเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวได้ที่สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

พนักงานบริษัท หรือลูกจ้างที่มีประกันสังคม ได้เฮกันอีกครั้ง เมื่อสำนักงานประกันสังคม ประกาศเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลเป็น 1 ล้านบาท สำหรับลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความเห็นของแพทย์ และหากเป็นผู้ป่วยในนายจ้างต้องจ่ายค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ให้กับลูกจ้างที่ป่วยตามจริง แต่สูงสุดไม่เกินวันละ 1,300 บาท

สำหรับกฎกระทรวงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป หากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.sso.go.th และสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ที่สะดวก

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน